



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

23 ตุลาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นโยบาย</p> <p>จับตา 2 ปัจจัยเสี่ยงทางสาธารณสุข</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผอ.สรส. สะท้อน 2 ประเด็นปัญหาสำคัญระบบสาธารณสุขไทย ได้แก่ 1.การเปลี่ยนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเร็วกว่าที่คาดไว้ ร่วมกับอัตราของเด็กแรกเกิดที่มีน้อยลง คาดว่าในปี 2583 จะมีประชากรสูงอายุ 1 ใน 3 อยู่ในภาวะพึ่งพิง และเหลือ 1 ต่อ 1 ในอนาคต และ 2.การจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ซึ่งไทยได้จัดทำยุทธศาสตร์ NCDs มาตั้งแต่ 10 ปีที่แล้ว (ระหว่างปี 2554-2563) แต่จากการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งที่ 4, 5 และ 6 พบว่า ความชุกโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลง ซึ่งเห็นว่ามาตรการต่าง ๆ เช่น รมรงค์ไม่กินหวาน ไม่ได้ผล และพบว่าโรคความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น พบ 1 ใน 4 คน คาดอีก 10 ปีข้างหน้า จะมีผู้ป่วยพอกไต 8 แสน-1.8 ล้านคนหรือเพิ่มขึ้น 10 เท่า หากรมรงค์ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้จะลดลงเหลือ 8 แสนคน แต่หากบริหารจัดการไม่ได้ภายในปี 2577 ประเทศไทยจะเข้าขั้นวิกฤตเสี่ยงล้มละลายได้ ต้องช่วยกันทุกภาคส่วน เริ่มตั้งแต่ระดับนโยบาย ระดับกระทรวง ซึ่งไม่ใช่เฉพาะกระทรวงสาธารณสุข ระดับท้องถิ่น ไปจนถึงชุมชนและภาคประชาชน</p>	
<p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p> <p>ชื่นชมญี่ปุ่นหนุนงาน สธ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, บ้านเมือง, newtv, thebetter, hfocus, thegendathai, TNN, linetoday,)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เปิดเผยว่า ได้หารือกับนายโอดากะ มาซาโตะ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้ชำนาญการเต็มแห่งญี่ปุ่นประจำประเทศไทย พร้อมคณะถึงความร่วมมือด้านสุขภาพโลกการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์อาเซียนด้านภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ การจัดตั้งสถาบันความมั่นคงด้านสุขภาพแห่งประเทศญี่ปุ่น ความร่วมมือในโครงการ UHC Knowledge Hub ซึ่งไทยพร้อมสนับสนุน พร้อมขอขอบคุณรัฐบาลญี่ปุ่นที่ให้การสนับสนุนจัดตั้งศูนย์อาเซียนด้านภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในไทย และจัดตั้งสถาบันความมั่นคงด้านสุขภาพแห่งญี่ปุ่น (JIHS) เพื่อรับมือกับโรคระบาดในอนาคต</p>	
<p>เพลงปลอมอ้างชื่อ 'สมศักดิ์-สธ.' ขยายยาได้ป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, เดลินิวส์, แนวหน้า, ข่าวหุ้น, ฐานเศรษฐกิจ, hfocus, amarintv, linetoday, bugaboo, ch7, thegendathai, thebetter, new1live, sondhitalk, thaiPBS, thaitabloid, thestatestime, thekety.news ,thaiger)</p> <p>- น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา โฆษก สธ. ฝ่ายการเมือง เปิดเผยว่า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ได้ถูกมิจฉาชีพ ทำเพลง เพลงปลอมระบุ "รับรองจากกระทรวงสาธารณสุข - ยาได้ปปลุกอารมณ์ของผู้ชาย แก้ปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศของผู้ชาย." ลงภาพตราสัญลักษณ์ พร้อมชื่อกระทรวงสาธารณสุข ที่สำคัญได้ลงภาพครึ่งตัว และชื่อนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว. สธ. และข้อความโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับสมรรถภาพทางเพศของชาย ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อชื่อเสียงของ นายสมศักดิ์ และสธ. อีกทั้งทำให้ผู้ที่เห็นสื่อตกเป็นเหยื่อถูกหลอกหลงให้เข้าใจผิด สั่งซื้อยามากินโดยไม่ปรึกษาแพทย์ อาจทำให้ได้รับอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ ทั้งนี้ นายสมศักดิ์ ได้สั่งการให้ อัย.ดำเนินการโดยเร่งด่วน โดยมีหนังสือถึงผู้กำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ให้สืบหาข้อมูล และบุคคลผู้กระทำผิดที่สร้างเพลงปลอมมาดำเนินคดี ซึ่งไม่เพียงแต่เข้าข่ายผิดกฎหมายว่าด้วยการนำเข้าสู่ข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ยังอาจเข้าข่ายโฆษณาขยายยาฝ่าฝืน พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510 อีกด้วย</p> <p>- ด้านนายสมศักดิ์กล่าวว่า ตนยังไม่ได้ดู แต่ยืนยันเป็นเพลงปลอม ข่าวปลอม พร้อมสั่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ นำคนกระทำความผิดมาลงโทษ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>แต่งตั้ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ประชาชาติธุรกิจ, linetoday)</p> <p>-คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดก.สธ. ให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ (นพ.ทรงคุณวุฒิ) สป.สธ. จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. นายอุดม อัครุตมางกูร ผู้อำนวยการกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย ให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย.67 2. นางสาวอุไรวรรณ จันรรจ์สิริ สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) สป.สธ. ให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 11 มิ.ย.67</p>	
<p>เงินเสี่ยงภัยโควิด19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ประชาชาติธุรกิจ, linetoday)</p> <p>นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ.ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน โดยกองบริหารการคลัง สป.สธ. รายงานผลการเบิกจ่ายงบกลาง COVID 19 ของสำนักงานปลัดฯ ปีงบประมาณ 2567 (เงินกันไว้เบิกเหลือมปี) โดยเฉพาะเงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด19 งบกลาง จำนวน 3,731.33 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในสังกัดสธ. แบ่งเป็น 3,137.847 ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้วประมาณ 3,124.478 ล้านบาท และนอกสังกัด จำนวน 593.48 ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ 561.96 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 1-21 ต.ค.67)</p>	
<p>อย.สั่งเก็บผลิตภัณฑ์สมุนไพรใส่ยาควบคุมพิเศษ-เสี่ยงชีวิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (ข่าวสด,มติชน, thaitodaynews, kapook, hfocus, linetoday, newtv, thailandplus)</p> <p>-นพ.วิฑิต สุขภูมิชัยกุล รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า หลังจากที่ อย.ตรวจพบผลิตภัณฑ์ สมุนไพรปลอมปนยารักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ "ซิลเดนาฟิลและทาดาฟิล" จำนวน 7 รายการ ล่าสุดพบผลิตภัณฑ์ยาเถื่อน เลขทะเบียนที่ G 481/53 รุ่นการผลิต 03/2567 วันที่ผลิต 02/05/2567 วันสิ้นอายุ 02/05/2569 จากสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน ซึ่งผลจากการส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทย์ พบการปลอมปนยาดังกล่าว จึงสั่งให้ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเรียกเก็บผลิตภัณฑ์รุ่นการผลิตดังกล่าวออกจากท้องตลาดทันที พร้อมสืบสวนหาสาเหตุ ทั้งนี้การบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผสมยารักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ก่อให้เกิดผลข้างเคียง เช่น ปวดศีรษะ การมองเห็นผิดปกติ ความดันโลหิตต่ำ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ความดันในลูกตาสูง สูญเสียการได้ยิน โดยเฉพาะผู้ที่ใช้ยารักษาโรคประจำตัวบางประเภท อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงรุนแรง อันตรายถึงชีวิตได้</p>	
<p>คุมเข้ม ยาแก้ไอ-ยาแก้ปวดผสมสารเสพติด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, linetoday)</p> <p>-กรม. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่ ยกระดับการควบคุมยาเสพติดประเภท 3 เพิ่มค่าธรรมเนียมขายส่ง-นำเข้า พร้อมปรับระบบสู่ดิจิทัล มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป</p>	
<p>เงินอุดหนุน รพ.สต.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>-ผศ.ดร.จรรยาพร ศรีศศลักษณ์ รอง ผอ.สวรส. เผยจำนวน รพ.สต.ถ่ายโอน ปี 68 น้อยลง เพราะ อบจ.เกรงว่าจะได้รับเงินอุดหนุนล่าช้า กระทบจ้างบุคลากรให้บริการ ปชช. ทำให้ อบจ. หลายแห่งแม้ผ่านประเมินความพร้อม แต่ยังไม่รับถ่ายโอน เช่น อบจ.ฉะเชิงเทรา และ อบจ.พระนครศรีอยุธยา ที่รอดูการจัดการอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา หรือ อบจ.พังงา ที่ขอรับถ่ายโอน รพ.สต. เพียง 1 แห่งก่อน ซึ่งหากพบว่าไม่มีปัญหาทั้งด้านงบประมาณ และการจัดสรรกำลังคน ก็อาจขอรับเพิ่มในปีถัดไป ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ สวรส. ที่มีข้อค้นพบว่า การถ่ายโอนรพ.สต. ในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อการจัดบริการสุขภาพให้ประชาชน และมีหลายประเด็นที่ต้องแก้ไข</p>	
<p>แกงส้มดอกแคสร้างสมดุลร่างกาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, hfocus, thailandplus, sondhitalk, news1live, mcot, thaitabloid)</p> <p>- นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ชี้ปลายฝนต้นหนาว อากาศเปลี่ยนแปลง อาจเกิดภูมิแพ้ คัดจมูก มีไข้ สมุนไพรที่ประชาชนควรรับประทานในช่วงฤดูนี้ ได้แก่ สมุนไพร รส เปรี้ยว ขม และ เฝ็ดร้อน เช่น ชิง ข่ากระชาย มะขาม มะขามป้อม มาปรุงเป็นอาหาร เช่น แกงส้มดอกแคช่วยดูแลสุขภาพ ปรับสมดุลร่างกาย เพิ่มการ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ไหลเวียนเลือด ทำให้ร่างกายอบอุ่น อีกทั้งช่วงที่เจ็บป่วย สามารถนำตำรับยาฟ้าทะลายโจรยาแก้ไอมะขามป้อม ยาปราบชมพูทวีป ใช้รักษาอาการได้ นอกจากนี้หากอากาศหนาว ร่างกายได้รับความเย็นมากเกินไป อาหารรสเผ็ดร้อนจะช่วงสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายได้ เช่น พริกไทย ขิง ข่า กระชายกะเพรา เป็นต้น</p>	
<p>สธ.เฝ้าระวังเชื้อ 'ไข้หวัดใหญ่' ยันคุมได้วัคซีนมีประสิทธิภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, lintoday)</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ทั่วโลกระบาดมากในช่วงฤดูหนาวและฤดูฝน พบเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H1N1) pdm09, A (H3N2), และ B (Victoria Lineage) โดยในประเทศไทยพบไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H1N1) pdm09 มากที่สุด ร้อยละ 41.25 ชนิด A(H3N2) ร้อยละ 32.24 และชนิด B (Victoria) ร้อยละ 26.51 แม้เชื้อที่ระบาดจะแตกต่างกันเล็กน้อยจากวัคซีนที่ใช้ในปี 2566 แต่ยังสามารถป้องกันได้ดี จึงขอให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนทุกปี พร้อมดูแลตนเองด้วยการล้างมือและหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด</p>	
<p>โรคมะเร็งเต้านมในสตรีไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- นพ.สภานต์ บุนนาค รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่ามะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในผู้หญิงไทย สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากวิถีชีวิต เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา รับประทานอาหารไขมันสูง และขาดการออกกำลังกาย ปัจจุบันมีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่มากกว่า 20,000 รายต่อปี และมีผู้เสียชีวิตประมาณ 4,800 ราย สธ.จึงผลักดันนโยบายคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยในปี 2567 ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ในการตรวจคัดกรองด้วยแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์ สำหรับผู้หญิงอายุ 40 ปีขึ้นไปที่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านม</p>	
<p>อัปเดตอาการ 3 นักเรียนไฟไหม้รถบัส</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, บ้านเมือง, แนวหน้า, linetoday, therepoter)</p> <p>- น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา โฆษกสธ. ฝ่ายการเมือง เปิดเผยว่า ได้รับรายงานผู้ป่วยเด็กหญิง นร.รร.วัดเขาพระยาสังฆาราม จ.อุทัยธานี จากกรณีรถบัสทัศนศึกษาเกิดเพลิงไหม้ ล่าสุดทุกคนมีอาการดีขึ้น พ้นขีดอันตราย โดยตลอด 20-21 วัน แพทย์ได้ดูแลรักษาอย่างดีที่สุด ด้านนางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ได้แสดงความขอบคุณทีมแพทย์ และมีความสบายใจที่ได้รับทราบข่าวว่าอาการของนักเรียนดีขึ้นตามลำดับ พร้อมกันนี้ได้ส่งกำลังใจมาถึงพ่อแม่ผู้ปกครองด้วย</p>	
<p>ผู้ป่วยวัณโรค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, hfocus, thaitonews)</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยสถานการณ์ผู้ป่วยวัณโรคในไทยปี 66 พบผู้ป่วยรายใหม่ 111,000 คน เสียชีวิตปีละ 13,700 คน โดยรพ.เมตตาประชารักษ์เผยผู้ป่วยต้องกักตัวต่อเนื่อง ใช้จ่ายหลายขนานในการรักษา อาจส่งผลกระทบต่อเส้นประสาทตา โดยเฉพาะภาวะเส้นประสาทตาเสื่อมจากยาไอแทมบูทอล แนะนำให้ผู้ที่รับยาต้านวัณโรคต้องตรวจตาอย่างสม่ำเสมอ</p>	
<p>ระบบแพทย์ฉุกเฉิน หลังถ่ายโอน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบันมีการกระจายอำนาจด้านการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินไปสู่ อปท. สำเร็จแล้ว 15 จังหวัด โดยถ่ายโอนศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจากรพ.ไปยัง อบจ. ผศ.ดร.นพ.สัมฤทธิ์ ศรีอำรงค์สวัสดิ์ หัวหน้าหน่วยวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี และทีม ได้ศึกษาพบว่า จังหวัดที่ถ่ายโอนมีสมรรถนะดีกว่าในบางด้าน เช่น การคัดกรองผู้ป่วยทางโทรศัพท์ อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงบริการฉุกเฉินเพิ่มขึ้น และอัตราการใช้บริการฉุกเฉินผ่านสายด่วน 1669 ในกลุ่มผู้ป่วยวิกฤตสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ แม้ความรวดเร็วในการตอบสนองจะต่ำกว่าจังหวัดที่ไม่ได้ถ่ายโอน</p>	
<p>ปัญหาฝุ่น PM 2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สปริงนิวส์</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-กล่าวถึงปัญหาฝุ่น PM 2.5 ว่าเหมือนพายุเรือในอ่าง เป็นปัญหาที่ไทยสุดทางแก้ไข โดยล่าสุดกรมควบคุมมลพิษ เผย ว่า กทม.-ปริมณฑล ฝุ่นพุ่งหนัก 24-27 ต.ค. นี้ เตรียมยกระดับมาตรการคุมเข้มฝุ่นทั่วประเทศ มั่นใจว่าไม่รุนแรงเท่าต้นปี 67</p>	
<p>โรงงานสารเคมีรั่ว</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.ข่าวสด</p> <p>-ที่ศาลาประชาคมหมู่ที่ 4 บ้านบุงยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากบริษัทเอกชน แห่งหนึ่ง ซึ่งประกอบกิจการผลิตเคมีภัณฑ์ ผลิตสารลดแรงตึงผิว ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม 304 ติดกับหมู่บ้านเกิด การ ระเบิด มีกลุ่มควันสีขาวพุ่งกระจายไปทั่วเมื่อปลายวันที่ 18 ต.ค. มีประชาชน 100 กว่าคนได้รับผลกระทบ มีอาการหายใจ ติดขัด แน่นหน้าอก วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ ผู้นำหมู่บ้านได้อพยพมาอยู่ที่ศาลากลางหมู่บ้าน และประสานที่มรพ.ศรีมหาโพธิ ตรวจสอบร่างกาย โดยตัวแทนชาวบ้านได้ประท้วงเรียกร้องให้โรงงานรับผิดชอบจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามความ รุนแรง ขณะที่ผู้จัดการโรงงาน ไม่มีอำนาจในการที่จะจ่ายเงินเยียวยาตามจำนวนที่เสนอมา มีสิทธิ์อนุมัติให้การช่วยเหลือได้คน ละ 2,000 บาทเท่านั้น ขอกลับไปหาหรือผู้บริหารระดับสูงและให้คำตอบในวันจันทร์ที่ 28 ต.ค.</p>	
<p>ลักลอบผลิตยาสมุนไพร</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ ch3</p> <p>-ตำรวจท่องเที่ยว ร่วมกับสสจ.ชลบุรี นำกำลังไปจับกุมร้านขายยา จำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยไม่ได้รับอนุญาต ใน พื้นที่อ.บางละมุง ได้ของกลางจำนวนมาก หลังได้รับเรื่องร้องเรียน ซึ่งมีนักท่องเที่ยวอินเดียหลายรายถูกหลอกลงให้ซื้อ ผลิตภัณฑ์ มีราคาสูงเกินจริง หากไม่ซื้อจะข่มขู่ทำร้ายร่างกาย</p>	
<p>แก้วิกฤตโรคอ้วน</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ voathai</p> <p>-คณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติจีน หรือ National Health Commission (NHC) เผยแพร่คู่มือฉบับแรกว่าด้วยการ วินิจฉัยและรักษาคณน้ำหนักร่างกาย เพื่อต่อสู้กับปัญหาโรคอ้วนที่กำลังระบาดในหมู่ประชาชนชาวจีน โดย NHC คาดการณ์ว่า ภายในปี 2030 ประชากรจีนอาจมีน้ำหนักตัวเกินหรือเป็นโรคอ้วนมากถึง 65.3%</p>	